

THÔNG BÁO
Kết luận Phiên họp thứ 17 Thường trực HĐND huyện

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; ngày 08/01/2018, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 17 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự Phiên họp có 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện (vắng ông Châu Vũ có lý do);

Tham dự phiên họp còn có:

- + Ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện;
- + Ông Võ Văn Việt – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- + Phó Trưởng Ban Pháp chế và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- + Tổ Trưởng và Tổ Phó 05 Tổ đại biểu HĐND huyện; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cùng Chánh và Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết quả Phiên họp như sau:

1. Về đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện:

a. Thường trực HĐND huyện và các thành viên tham dự phiên họp thống nhất với Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện theo nội dung Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 29/12/2017.

b. Tổ Trưởng các Tổ đại biểu khi tiếp thu các ý kiến kiến nghị, thắc mắc của cử tri phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cử tri và trả lời kết quả giải quyết cho cử tri được biết.

c. Kể từ Kỳ họp thứ Bảy của HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Tổ biên tập báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra các phương án khắc phục việc gửi tài liệu quá chậm so với kế hoạch của các kỳ họp đề ra. Khi UBND huyện chuẩn bị các báo cáo gửi cho Thường trực Huyện ủy, thì đồng gửi luôn cho 02 Ban HĐND

huyện để thẩm tra, khi họp Ban Thường vụ Huyện ủy thì 02 Trưởng Ban HĐND huyện sẽ có ý kiến tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy về những nội dung, vấn đề chưa đồng thuận cao, để Ban Thường vụ có ý kiến kết luận trước khi đưa ra thảo luận trong Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kỳ họp HĐND huyện, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc “ý Đảng, lòng Dân” trong quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của địa phương.

d. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện liên lạc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để nhận cung cấp 28 Chương trình hành động và liên lạc Đài TT-TH huyện nhận 28 video clip trình bày với cử tri về Chương trình hành động khi ứng cử Đại biểu HĐND huyện, để đăng tải lên Cổng TTĐT của HĐND huyện, để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu HĐND huyện.

2. Về kiểm điểm nhiệm vụ công tác tháng 12/2017 và dự kiến nội dung công việc trong tháng 01, 02 năm 2018 của HĐND huyện:

a. Thường trực HĐND huyện và các thành viên tham dự phiên họp thống nhất với kết quả công tác, hoạt động của HĐND huyện tháng 12/2017 và dự kiến công việc tháng 01, 02 năm 2018 của Thường trực, 02 Ban và HĐND huyện như Báo cáo số 59/BC-HĐND ngày 29/12/2017;

b. Thực hiện Kết luận số 37-KL/HU ngày 16/12/2017 của Huyện ủy về giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (giai đoạn 2015-2017); nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kể từ Phiên họp thứ 18, Thường trực HĐND huyện sẽ yêu cầu UBND huyện báo cáo tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong tháng và kết quả việc thực hiện Kết luận số 37-KL/HU ngày 16/12/2017 của Huyện ủy.

Trước mắt, trong tháng 01/2018, Ban Pháp chế trực tiếp rà soát, nắm chính xác số lượng, tiến độ xử lý, giải quyết đơn thư của công dân và việc phân loại đúng bản chất, nội dung các đơn thư; kết quả giải quyết, đề xuất giải quyết của các cơ quan chức năng theo đúng quy định về trình tự, thủ tục theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Khắc phục tình trạng thực hiện không đúng quy trình, dùng công văn để trả lời đơn khiếu nại của công dân, qua đó góp phần hạn chế tình trạng một vụ việc phải giải quyết, trả lời nhiều lần làm tăng số lượng đơn thư.

- Giám sát việc trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1850/TNMT ngày 15/12/2017, để kiểm tra, rà soát lại những nội dung giải trình các kiến nghị về quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cử tri tại các Hội nghị TXCT trước kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện của Phòng TN-MT, đã đúng trọng tâm chưa hay trả lời còn vòng vo, né tránh hoặc UBND huyện và cơ quan chuyên môn đã trả lời đúng pháp luật nhưng người dân vẫn cố tình tiếp tục ý kiến làm dây dưa, phức tạp vấn đề; có báo cáo kết quả cụ thể cho Thường trực HĐND huyện để cung cấp cho 5

Tổ trưởng TĐB làm cơ sở báo cáo, trả lời với cử tri, khi đại biểu HĐND huyện thực hiện công tác tiếp công dân theo chương trình hoạt động năm 2018, dự kiến vào tháng 02 năm 2018.

3. Về các nguồn vốn chưa được HĐND huyện thống nhất phân bổ trong Nghị quyết đầu tư XDCB từ nguồn phân cấp và vốn SNKT năm 2018, Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau:

a. Thống nhất về chủ trương: UBND huyện sử dụng 5,4 tỷ đồng từ nguồn vốn XSKT năm 2018, để sửa chữa cơ sở vật chất các trường học chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018-2019. Danh mục công việc sửa chữa và dự toán kinh phí cụ thể, chọn đơn vị đủ năng lực để giao làm chủ dự án do UBND huyện xác định chuẩn xác trong hồ sơ, thủ tục dự án. Đề nghị UBND huyện xem xét các ý kiến, kiến nghị phù hợp của Ban Kinh tế - Xã hội trong các đợt khảo sát, giám sát trước đây; tạo điều kiện cho Ban giám hiệu các nhà trường tham gia ý kiến về nội dung công tác sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, nghiệm thu, bàn giao và nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, hiệu quả sau khi nhận bàn giao. Việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thực hiện sớm để có thể khởi công ngay khi học sinh nghỉ hè và hoàn thành việc sửa chữa trước khi học sinh tựu trường năm học mới 2018-2019.

b. UBND huyện chỉ đạo việc khảo sát, thiết kế, dự toán toàn bộ hệ thống kênh mương tiêu thoát nước mưa trên địa bàn khu trung tâm, có thể phân kỳ đầu tư trong thời gian 2-3 năm nếu không cân đối đủ vốn; xem xét chuyển giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án từ Phòng Kinh tế sang Ban quản lý dự án ĐTXD huyện hoặc đơn vị nào khác có đủ khả năng chuyên môn, năng lực làm chủ đầu tư. Trước mắt trong năm 2018 bố trí 5,543 tỷ đồng, nếu được thì cân đối từ các nguồn khác bổ sung vào, hoặc bố trí trong các năm sau để thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư, khắc phục tình trạng thường xảy ra úng ngập cục bộ trong mùa mưa.

c. Thống nhất không phân bổ kinh phí 1.690 triệu đồng để duy tu, sửa chữa các tuyến đường do tỉnh quản lý trong năm 2018 vì các tuyến đường Cỏ Ống – Bến Đầm và đường Phan Châu Trinh (một đoạn của đường ven núi) đang trong quá trình thi công sửa chữa nâng cấp, đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn còn lại của đường ven núi) vừa được sửa chữa nâng cấp năm 2016 và hiện nay UBND huyện đang đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào danh mục kết hợp với nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng với đầu tư mới mương thu nước mưa từ trên núi xuống. UBND huyện nghiên cứu dùng kinh phí này để bố trí cho dự án sửa chữa nâng cấp các tuyến đường có nhu cầu cấp bách hơn (như đường Nguyễn An Ninh, đoạn vào Nghĩa trang Hàng Dương).

d. Đồng ý chủ trương về kinh phí quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông năm 2018 (400 triệu đồng): UBND huyện chuẩn xác lại kinh phí cụ thể khi phê duyệt thiết kế dự toán dự án (danh mục công trình).

Thừa lệnh Chủ tịch HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Phiên họp thứ 17 Thường trực HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- BTr. UBND huyện;
- 2 Ban HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện
- Đăng trên Cổng TTĐT HĐND huyện;
- Lưu VT- TH;

ĐAT/TBKL/2017



Trần Hùng Tâm